

Số 4557 -TTTr/HVBCTT

Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2020

TỜ TRÌNH

Về việc xin chủ trương tuyển dụng viên chức năm 2021

Kính gửi: - Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
- Vụ Tổ chức - Cán bộ

Tính đến tháng 10/2020, số cán bộ, viên chức trong biên chế của Học viện Báo chí và Tuyên truyền là 350 (trong đó có 11 giảng viên ngoại ngữ được điều động từ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Học viện Chính trị khu vực I về Khoa Ngoại ngữ của Học viện Báo chí và Tuyên truyền). Trong đội ngũ giảng viên có 22 viên chức nghỉ quản lý có trình độ chuyên môn PGS, TS. và Tiến sĩ đang kéo dài thời gian công tác. Trong một vài năm tới số lượng giảng viên các khoa, viện, bộ môn của Học viện sẽ giảm nhiều, có khoa chỉ còn 07 đến 09 giảng viên (kể cả giảng viên kéo dài thời gian công tác). Hiện nay, Học viện Báo chí và Tuyên truyền còn thiếu 15 biên chế so với chỉ tiêu được giao.

Trước tình hình thực tế đó, để bảo đảm tính ổn định, kế thừa và phát triển của Học viện, tránh tình trạng hụt hẫng cán bộ trong thời gian tới, đồng thời bảo đảm thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, việc tuyển dụng viên chức cho khối giảng dạy là hết sức cần thiết trong việc củng cố và phát triển nguồn lực để bổ sung, thay thế số đã nghỉ hưu và chuẩn bị nghỉ hưu (trường hợp kéo dài). Mặt khác, thực hiện chủ trương của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về việc đồng ý cho Học viện Báo chí và Tuyên truyền thành lập Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học, theo đó đơn vị tổ chức thi đánh giá năng lực ngoại ngữ phải có ít nhất 03 cán bộ phân tích đề thi là cán bộ cơ hữu của đơn vị; đồng thời, các cán bộ phân tích đề thi phải có bằng thạc sĩ, tiến sĩ chuyên ngành đo lường và đánh giá trong giáo dục.



Vì những lý do trên, Học viện Báo chí và Tuyên truyền kính trình Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Vụ Tổ chức - Cán bộ quan tâm xem xét và cho phép Học viện Báo chí và Tuyên truyền tuyển dụng viên chức với số lượng như sau:

- 03 viên chức có bằng Thạc sĩ Kiểm định chất lượng đào tạo cho Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học;

- 12 giảng viên cho các Khoa, Viện;

Ngoài ra Học viện Báo chí và Tuyên truyền xin được phép tuyển dụng lao động hợp đồng, kinh phí trả lương từ nguồn thu của đơn vị để bổ sung cho các vị trí cán bộ và giảng viên còn thiếu.

Kính mong Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Vụ Tổ chức - Cán bộ xem xét và tạo điều kiện cho phép Học viện Báo chí và Tuyên truyền được tuyển dụng theo quy định với sự giám sát của Vụ Tổ chức - Cán bộ.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: TC, VT.

